

**Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hồ Chí Minh**

**Đơn vị: Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường giang (TGG)**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tòa Nhà SME Hoàng Gia, Đường Tô Hiệu, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

Mã số thuế: 0105787835

Người đại diện: **Phùng Văn Xuân** - Chức vụ: Tổng giám đốc

Trước hết công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Quý sở đối với công ty chúng tôi trong thời gian vừa qua, đồng thời rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của quý sở trong thời gian tới.

Ngày 31/05/2021 TGG có nhận được công văn số 698/SGDCKHCM-NY ngày 31/05/2021 của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu TGG vào diện bị kiểm soát, đối với các nội dung mà quý Sở yêu cầu giải trình Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang có ý kiến phúc đáp như sau:

1. Tình hình kết quả kinh doanh lỗ và hoạt động kinh doanh chính là xây lắp chưa phát sinh doanh thu

**Giải trình:** Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 cho đến hiện tại tình hình của dịch covid 19 diễn biến hết sức phức tạp, lây lan trên diện rộng đến hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. TGG hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công xây lắp nên nằm trong nhóm các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh. Hầu hết các dự án của TGG đã và đang triển khai đều bị dừng, ngừng do cách ly xã hội, các công trình chưa được hoàn thiện dẫn đến việc các nhà thầu, chủ đầu tư chưa thực hiện các nghĩa vụ thanh toán cho TGG khiến doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính trong những tháng đầu năm 2021 chưa phát sinh, cũng như nguồn vốn lưu động để thực hiện các gói thầu mới bị



sự giảm khiến hoạt động kinh doanh của công ty bị lỗ. Ngoài ra, như nội dung đã được trình bày tại công văn số 22/CV-TG/2021 ngày 7/4/2021 đã gửi đến quý Sở, KQKD năm 2020 của TGG lỗ hơn 43 tỷ đồng nguyên nhân chính là do Công ty đã trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 41.882.301.961 VND. Đây là khoản phải thu từ các đối tác nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến việc thu hồi các khoản nợ này gặp khó khăn.

#### **Phương hướng khắc phục:**

Ban lãnh đạo của công ty hiện đang làm việc với các cổ đông, đại diện cổ đông để cùng tìm phương hướng khắc phục cho hoạt động kinh doanh của TGG. TGG sẽ triển khai các hoạt động tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp bao gồm cả hoạt động nhân sự trong ban điều hành, cơ cấu quản trị và ngành nghề kinh doanh. Trong ĐHCĐ sắp tới vào ngày 30/06/2021 TGG sẽ thông qua một số nội dung về kế hoạch kinh doanh của Công ty, Công ty sẽ đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh triển khai một số lĩnh vực mới như Bất động sản, Nông nghiệp và Thủy sản. Các hoạt động mới sẽ mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty trong 06 tháng cuối năm.

Duy trì và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh chính trong công ty như: kinh doanh thép, gia công kết cấu, thi công sửa chữa các công trình phục vụ sản xuất, các công trình đầu tư xây dựng mới, mở rộng thêm hoạt động xây dựng trong đó có xây dựng nhà máy, nhà xưởng và các dự án nhà dân dụng ( nhà phố, biệt thự...) mục tiêu năm 2021 TGG sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tiếp tục phát triển kinh doanh cho công ty trong những năm tới theo hướng mở rộng thị trường ra bên ngoài, bổ sung các lĩnh vực kinh doanh mới theo hướng đa dạng hóa ngành nghề một cách hiệu quả. Hiện tại, Công ty đã có một số hợp đồng mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty giai đoạn 2021-2022.

Ngoài ra, công ty cũng sẽ làm việc với các đối tác để đẩy nhanh việc thu hồi các khoản nợ ngắn hạn, các khoản nợ khó đòi làm giảm đi phần trích lập dự phòng đang ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận hoạt động kinh doanh. Cụ thể Các khoản phải thu khó đòi đến thời điểm ngày 01/06/2021 đã thu hồi được 50% tổng số nợ phải thu khó đòi số còn nợ còn lại khách hàng hẹn trả chậm nhất đến hết tháng 09/2021.



